

## Đoàn Giáo sư CMU đánh giá cao chất lượng đào tạo CNTT tại DTU

Trong 2 ngày từ 16 - 17/3/2015, đoàn Giáo sư của Đại học Carnegie Mellon (CMU), Hoa Kỳ đã đến thăm Đại học Duy Tân, làm việc với doanh nghiệp và sinh viên nhằm đánh giá chất lượng đào tạo chương trình tiên tiến về Công nghệ Thông tin đã chính thức chuyển giao cho Duy Tân từ năm 2008. GS. TS. Anthony Lattanze - Giám đốc Chương trình Công nghệ Phần mềm Nhúng, Viện Nghiên cứu Phần mềm, Đại học Carnegie Mellon đã rất vui trước những phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp khi tuyển chọn được nhiều Cử nhân Công nghệ Thông tin có chuyên môn và kỹ năng tốt sau khi theo học chương trình tiên tiến tại Đại học Duy Tân.



*Đại học Duy Tân tặng quà lưu niệm cho các Giáo sư Đại học Carnegie Mellon*

Sau khi tiếp nhận chương trình tiên tiến về Công nghệ Thông tin từ Đại học Carnegie Mellon, Đại học Duy Tân đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nhằm mang đến cho người học cơ hội được học tập chương trình đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Thông qua dự án hợp tác, Đại học Carnegie Mellon đã thường xuyên cử các chuyên gia thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin đến giảng dạy tại Đại học Duy Tân và ngược lại, Đại học Duy Tân đã cử nhiều cán bộ, giảng viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin sang Đại học Carnegie Mellon tham dự các khóa tập huấn hàng năm để nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, Duy Tân cũng không ngừng đổi mới các phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp giúp sinh viên có thêm cơ hội kiến tập, thực tập,... Qua 7 khóa đào tạo, chương trình tiên tiến về Công nghệ Thông tin tại Duy Tân đã tuyển sinh được 1.033 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt trên 90%, trong đó nhiều sinh viên hiện đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp.

Tại chương trình làm việc, đoàn Giáo sư của Đại học Carnegie Mellon đã ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên Duy Tân từ phía các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin trên địa bàn Tp. Đà Nẵng như: Enclave, Axon Active, Fsoft, LogiGear,... Ông Lê Hoàng Hùng - Giám đốc Điều hành Công ty Enclave cho biết: *“Trong những năm qua, công ty đã tiếp nhận rất nhiều sinh viên Duy Tân kiến tập, thực tập và làm việc. Không chỉ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ mà những kỹ năng 'mềm' như làm việc nhóm, giao tiếp, ... và đặc biệt là khả năng tiếng Anh của các em rất tốt. Với những yếu tố đó, sinh viên học Công nghệ Thông tin của Đại học Duy Tân thực sự là những ứng viên tiềm năng mà các doanh nghiệp như chúng tôi tìm kiếm.”*



*Sinh viên Duy Tân nhận chứng chỉ môn học có giá trị toàn cầu của Đại học Carnegie Mellon*

Nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn cùng những tâm tư nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện các dự án Capstone, GS. TS. Anthony Lattanze - Giám đốc Chương trình Công nghệ Phần mềm Nhúng, Viện Nghiên cứu Phần Mềm, Đại học Carnegie Mellon nhấn mạnh: *“Những thành công bước đầu mà Đại học Duy Tân đạt được sau khi tiếp nhận chương trình tiên tiến về Công nghệ Thông tin đã tạo cho tôi ấn tượng rất lớn. Với xuất phát điểm ban đầu không ít khó khăn nhưng chỉ sau 7 năm triển khai, các Cử nhân Công nghệ Thông tin của Duy Tân đã được các doanh nghiệp đánh giá cao và luôn 'sẵn đón' tuyển dụng. Điều này khẳng định chương trình hợp tác giữa 2 trường là đúng hướng và thực sự cần thiết. Chúng tôi đã tiếp nhận nhiều ý kiến từ các buổi trao đổi thú vị này và đó sẽ là nền tảng để giúp Duy Tân điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp hơn. Tôi cũng có một lời khuyên dành cho tất cả các bạn sinh viên. Đó là tiếng Anh và kinh nghiệm thực tế công việc hỗ trợ rất lớn để các bạn hoàn thành xuất sắc và thăng tiến trong công việc, bởi vậy các bạn hãy thực hiện điều đó ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.”*

Trong khuôn khổ của chương trình làm việc, GS. TS. Anthony Lattanze đã cung cấp cho sinh viên Duy Tân những thông tin hữu ích về Điện toán Di động và Mạng lưới Thiết bị Kết nối Internet (Internet of Things). Ngoài ra, các giáo sư cũng trao các chứng chỉ môn học có giá trị toàn cầu cho sinh viên các lớp K18CMUTCD, K18CMUTPM, K18CMUTTT, K19CMUTPM, K19CMUTTT và các bạn khóa mới K20 ngành Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và Mạng Máy tính.

Năm 2008 đánh dấu mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đại học Carnegie Mellon và Đại học Duy Tân. 7 năm sau, chương trình làm việc với các giáo sư Đại học Carnegie Mellon đã ghi nhận những thành công bước đầu đồng thời mở ra những hướng phát triển mới nhằm nâng chất lượng chương trình lên một tầm cao mới với những Cử nhân Công nghệ Thông tin Duy Tân bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn.

*(Truyền Thông)*